

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2024*

**BÁO CÁO**  
**SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG**  
**NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

**I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN**

**1. Thuận lợi**

Năm 2024 là năm thứ hai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, hoạt động của Hội trong hoàn cảnh nhiều thời cơ mới, thuận lợi mới, là điều kiện cơ bản để các doanh nghiệp hội viên VIPA nắm bắt cơ hội, phát huy thế mạnh thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra.

Hoạt động của VIPA ngày càng thể hiện rõ vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết hội viên, đại diện cho hội viên trong quan hệ với các đối tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên khi cần thiết, là cơ sở để các hội viên doanh nghiệp mở rộng quan hệ, giao thương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hầu hết các doanh nghiệp hội viên trải qua nhiều năm hoạt động, có đội ngũ nhân sự về quản lý, chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm và đội ngũ lao động có trình độ tay nghề đã qua nhiều năm rèn luyện vững vàng trong mọi hoàn cảnh, luôn gắn bó với doanh nghiệp. Đây là những yếu tố chính, quyết định đến sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao của doanh nghiệp hội viên.

Sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, cùng với sự nhiệt tình có trách nhiệm ở mỗi vị trí cương vị trong tổ chức Hội (Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các hội viên là tổ chức, hội viên cá nhân...), là cơ sở cho việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội

Trên cơ sở ngày càng thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội, VIPA luôn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác nhiều hơn, hiệu quả hơn của các Bộ, ngành hữu quan, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế...đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục BVTV, các cơ quan về Bảo vệ thực vật và các địa phương, thuộc vùng sản xuất nông nghiệp là đối tượng phục vụ chính của VIPA.

**2. Khó khăn**

Trước thực trạng về yêu cầu ngày càng khắt khe hơn đối với chất lượng nông sản

của người tiêu dùng trong nước cũng như nước ngoài (về nông sản xuất khẩu) đang đặt ra những thách thức mới cho sản xuất, trong đó vấn đề an toàn thực phẩm liên quan tới thuốc Bảo vệ thực vật. Không ít người trong cộng đồng, thậm chí cả cán bộ trong ngành chưa hiểu rõ những mặt tích cực của thuốc BVTV, còn hiện tượng kỳ thị, bài xích thuốc BVTV.

Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc BVTV phục vụ sản xuất nông nghiệp, là xí nghiệp sản xuất ngoài trời, có sự tác động của biến đổi khí hậu, kết hợp với nền kinh tế thị trường luôn có những biến đổi khó lường tác động tới hoạt động của doanh nghiệp.

Kinh phí của Hội có hạn, nhân lực ít nên còn gặp nhiều khó khăn, và hạn chế khi triển khai các hoạt động, đặc biệt đối với các nhiệm vụ ở các địa bàn xa.

Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội mang tính kiêm nhiệm, rất bận rộn với vị trí công việc đang đảm nhiệm trực tiếp tại doanh nghiệp, dành thời gian cho công tác Hội còn hạn chế.

## **II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

### ***1. Thực hiện công tác tổng kết, đánh giá và xây dựng Báo cáo tổng kết về Tổ chức và Hoạt động năm 2023 của VIPA, trình Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và PTNT.***

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2023 đã được Ban Chấp hành và Ban Thường vụ thông qua, đã xây dựng Báo cáo tổng kết về Tổ chức và Hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của VIPA, trình Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và PTNT. Báo cáo cũng thể hiện rõ vai trò của VIPA trong các hoạt động Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động triển lãm hội thảo và hợp tác quốc tế để phát triển chuyên môn ngành nghề. VIPA đã được Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá là hiệp hội có trách nhiệm, chấp hành đúng quy định của pháp luật của hiệp hội chuyên môn ngành nghề.

### ***2. Tổ chức và tham gia Hội nghị đối thoại giữa Cục Bảo vệ thực vật và Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam.***

Hội nghị thuộc kế hoạch hàng năm, lĩnh vực phản biện và giám định xã hội về thuốc BVTV nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, được tổ chức vào ngày 08 tháng 03 năm 2024, tại phòng họp của Văn phòng Cục BVTV 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch VIPA và đại diện các Doanh nghiệp thuốc BVTV thuộc VIPA đã trình bày những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các doanh nghiệp thuốc BVTV trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan đến các vấn đề chính đã được thảo luận:

- Sự cần thiết phải sửa đổi luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
- Các thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuốc BVTV
- Việc loại bỏ một số loại thuốc BVTV ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

- Vấn đề phát triển thuốc BVTV sinh học

• Đại diện tổ chức Croplife và các doanh nghiệp của VIPA tham gia trực tiếp hội nghị (Ông Đỗ Đức Cơ, Công ty 1 TW; Ông Nguyễn Hữu Hào, Tập đoàn An Nông; Ông Huỳnh Thái Nguyên, Công ty OAO; Ông Quang, Công ty Vipesco...) đã tham gia thảo luận và đề xuất được nhiều ý kiến thiết thực tập trung vào những vấn đề trên.

Thảo luận những vấn đề về các văn bản pháp quy của ngành BVTV liên quan đến những vấn đề mà các đại biểu nêu; Đại diện Cục BVTV, cơ quan quản lý Nhà nước về thuốc BVTV, ông Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục BVTV và đại diện các Trung tâm, Phòng Ban thuộc Cục BVTV... đã làm rõ thêm về những quy định, trách nhiệm thuộc về vấn đề quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Hội nghị mang tính xây dựng, hài hòa tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan chịu trách nhiệm về công tác quản lý và các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, nhằm thực hiện mục tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững và bảo vệ môi trường (chi tiết trong Báo cáo số 55/2024/VIPA-VP, về Kết quả cuộc họp giữa Cục BVTV và VIPA, ngày 18/3/2024).

### ***3. Triển khai Chương trình hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & PTNT Cần Thơ và Hội Doanh nghiệp SX&KD thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam.***

Chương trình hợp tác xây dựng các mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên các cây trồng lúa, rau và sàu riêng tại Cần Thơ được ký ngày 28/12/2023.

Từ đầu năm 2024, Chi cục Trồng trọt và BVTV Cần thơ, là đơn vị trực tiếp triển khai tại địa bàn, đã phối hợp với VIPA xây dựng xong đề cương kế hoạch năm 2024 (01 mô hình lúa 02ha; 01 mô hình rau 0,5ha; 01 mô hình sàu riêng 01ha). Đã ký Hợp đồng trách nhiệm giữa VIPA và Chi cục Trồng trọt và BVTV Cần thơ (ngày 03 tháng 06 năm 2024) về việc VIPA hỗ trợ kinh phí triển khai các mô hình.

Các doanh nghiệp hội viên VIPA trực tiếp tham gia chương trình đóng góp kinh phí, vật tư thuốc BVTV và kỹ thuật viên tập huấn kỹ thuật và chỉ đạo nông dân thực hiện mô hình, đến thời điểm hiện nay, gồm: Công ty TNHH Tập đoàn An Nông; Công ty CP Bảo vệ thực vật ATC; Công ty CP BMC Việt Nam; Công ty CP Lion Agrevo; Công ty TNHH thuốc BVTV Thiên Bình; Công ty CP Nông Nghiệp HP; Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời; Công ty TNHH Nam Bắc; Công ty TNHH TM Tản Thành; Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung; Công ty CP Vật tư nông nghiệp Việt Nông;

Chương trình hợp tác Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả đã tổ chức Lễ khởi động, kết hợp với tập huấn kỹ thuật ngày 19 tháng 7 năm 2024, tại Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Cần thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2024. Lễ khởi động diễn ra trang trọng với chương trình ca nhạc chào mừng trước khi Lễ khai mạc với khoảng 220 đại biểu thuộc các thành phần (50 đại biểu gồm các cán bộ Lãnh đạo thuộc Cục BVTV, Sở Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Cần Thơ và VIPA, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình TW và Thành phố Cần Thơ ...; 70 học viên thuộc đại

lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV và 100 học viên là nông dân.

Sau Lễ khởi động là chương trình tập huấn cho học viên đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV và nông dân với các nội dung: i) “Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM và một số lưu ý về dịch hại trên cây trồng”; Giảng viên là ông Đỗ Văn Vân – Giám đốc trung tâm bảo vệ thực vật Phía Nam; ii) “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả”; Giảng viên là ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch VIPA.

Kết hợp các đại biểu và học viên được tổ chức thăm quan các gian hàng vật tư nông nghiệp và thuốc BVTV phục vụ chương trình, do các doanh nghiệp của VIPA trưng bày giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp.

Hiện nay, mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên cây lúa tại ấp H2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, dự kiến bắt đầu gieo sạ vào 22/07/2014.

Chương trình tiến hành bước đầu khá thuận lợi và đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

#### ***4. Tham gia Triển lãm, Hội thảo tại Thượng Hải - Trung Quốc***

Nhận lời mời của Hiệp hội Hóa chất Trung Quốc (CCPITCHEM), VIPA đã cử đoàn đại diện tham gia, gồm: Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Viết Nghĩa – Phó Chủ tịch Hội và một số Lãnh đạo Chủ chốt, đại diện của các doanh nghiệp hội viên tham gia Triển lãm, Hội thảo quốc tế về hóa chất và thuốc Bảo vệ thực vật, từ 12 – 16 tháng 3 năm 2014, tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã quy tụ trên 120 nước và các tổ chức doanh nghiệp tham dự, đồng thời cũng là cơ hội giao lưu, trao đổi quốc tế về lĩnh vực chuyên môn ngành nghề. Đoàn VIPA đã tham gia Lễ khai mạc và làm việc với các đối tác Trung Quốc về việc hợp tác phát triển và sử dụng thuốc BVTV sinh học; Chuyển giao sản xuất, thử nghiệm thuốc BVTV sinh học; Xây dựng các mô hình hiệu quả trong phát triển và sử dụng thuốc BVTV sinh học; Đào tạo, tập huấn; Trao đổi email; Hội thảo về các vấn đề trên. Về chất lượng thuốc BVTV, VIPA đề nghị các Hiệp Hội Trung Quốc hỗ trợ xây dựng phương pháp thử đối với thuốc sinh học có nguồn gốc vi sinh vật, thảo mộc như: *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus* (HearVPV); *Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus*; *Verticillium Chlamydosporium*; *Pseudomonas fluorescens*.... Các dịch chiết từ thảo mộc..., Các hoạt chất mới của Trung Quốc...

VIPA đã họp, gặp gỡ đại diện Hiệp Hội sản xuất và gia công thuốc BVTV Ấn Độ, Achantina, Braxin, Thái Lan, và Đài Loan về các vấn đề hợp tác trao đổi thông tin sản xuất và gia công thuốc BVTV, đăng ký, sử dụng thuốc BVTV, đặc biệt là thuốc BVTV sinh học mới.

Thăm quan Công ty TNHH Công nghệ sinh học Kingbo Bắc Kinh-Trung Quốc, Đoàn VIPA đã tiếp cận công nghệ và phương pháp phân tích tiên tiến, thảo luận trao đổi thông tin hợp tác về công nghệ và sản phẩm mới, về ứng dụng các sản phẩm BVTV sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong phát triển nông nghiệp bền vững.

#### ***5. Xây dựng Đề cương cuốn sách “Cẩm nang thuốc Bảo vệ thực vật”***

Là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội, được khởi động từ cuối năm

2023. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban thư ký biên tập tiếp tục tiến hành biên tập dự thảo đề cương, gửi xin ý kiến góp ý của các nhà khoa học, quản lý, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh thương mại thuộc các cơ quan tổ chức trong ngành như Cục BVTV, Viện BVTV, các Trung tâm BVTV thuộc Cục BVTV, các doanh nghiệp thuộc VIPA, tổ chức Croplife, các chuyên gia thuộc các tổ chức nước ngoài (Trung Quốc, Ấn Độ...). Qua ba lần gửi Đề cương, đã nhận được rất nhiều ý kiến nhận xét đánh giá cao nội dung đề cương, đồng thời đề xuất các nội dung chỉnh sửa bổ sung. Trên cơ sở ý kiến đa số, Ban Thư ký đã chỉnh sửa hoàn thiện nội dung đề cương chính thức, đã đổi tên cuốn sách từ “*Sổ tay thuốc Bảo vệ thực vật*” thành tên mới là “*Cẩm nang thuốc Bảo vệ thực vật*”. Ngày 15/7/2024, VIPA đã thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định đánh giá đề cương “*Cẩm nang thuốc Bảo vệ thực vật*”, Hội đồng tư vấn giúp Chủ tịch VIPA trong việc xem xét, về mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề cương, làm căn cứ để Chủ tịch VIPA phê duyệt thực hiện. Hội đồng gồm 07 thành viên là các nhà khoa học chuyên sâu về lĩnh vực thuốc BVTV, do GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, nguyên Viện trưởng Viện BVTV, nay là Chủ tịch Hội KHKT Bảo vệ thực vật làm chủ tịch Hội đồng.

Kết quả làm việc của Hội đồng đã đánh giá đề cương “*Cẩm nang thuốc Bảo vệ thực vật*” là cần thiết với ngành thuốc BVTV, nội dung thể hiện đầy đủ đảm bảo các mục tiêu đề ra. Hội đồng kết luận đề cương đạt yêu cầu với số phiếu tán thành 7/7, đạt 100%, đảm bảo các nội dung để biên tập xuất bản. Hội đồng cũng lưu ý cần chỉnh sửa một số câu chữ và cụ thể hóa hơn về tên các tập sách, về phương pháp thực hiện... để nội dung đề cương có tính thuyết phục cao hơn. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Hội đồng, Lãnh đạo VIPA đang chỉ đạo Ban Thư ký tiếp tục hoàn thiện đề cương chính thức, phân công biên tập và xây dựng đề cương chi tiết theo kế hoạch năm 2024.

#### ***6. Phối hợp Giữa Cục BVTV, VIPA và CropLife Việt Nam xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về thuốc Bảo vệ thực vật.***

Chương trình thực hiện mục tiêu: Chia sẻ kiến thức, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, có cách nhìn đúng về vai trò, vị trí của của thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp, được xây dựng bằng những Clip ngắn, do các chuyên gia của ngành BVTV, có trình độ chuyên sâu về thuốc BVTV xây dựng nội dung, trực tiếp trả lời câu hỏi phỏng vấn. Đơn vị sản xuất và phát sóng đến cộng đồng là Đài truyền hình VTC16. Nội dung các clip gồm:

- Giải thích một số những hiểu lầm phổ biến của công chúng liên quan đến thuốc BVTV và sự an toàn của thực phẩm khi sử dụng thuốc BVTV

- Chia sẻ từ chuyên gia trong lĩnh vực BVTV, giúp công chúng và nông dân tin tưởng và có cách nhìn đúng về thuốc BVTV.

- Nhấn mạnh thông điệp về lợi ích và những đóng góp quan trọng của thuốc BVTV trong hệ thống biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước và ngành thuốc BVTV trong việc tăng cường công tác quản lý, theo dõi và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm.

*Hình thức:* Xây dựng Clip ngắn thông qua câu hỏi phỏng vấn, chuyên gia trả lời trực tiếp, gồm 03 series với 22 câu hỏi:

•**Series 1: Thuốc BVTV là độc hại?** Gồm 08 câu hỏi phỏng vấn để chuyên gia trả lời trực tiếp theo cách cung cấp những thông tin phản biện, giúp công chúng có cách nhìn đúng về vai trò vị trí và tác dụng của thuốc BVTV

•**Series 2: Không cần quan tâm nhiều khi lựa chọn và sử dụng thuốc BVTV?** Gồm 10 câu hỏi phỏng vấn để chuyên gia trả lời trực tiếp, giúp công chúng hiểu, nắm được những thông tin cần thiết khi lựa chọn và sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả.

•**Series 3: Cần phải bài trừ thuốc BVTV hoá học?** Gồm 05 câu hỏi phỏng vấn để chuyên gia trả lời trực tiếp, giúp công chúng hiểu thêm về vai trò vị trí nhất định của thuốc BVTV là không thể thiếu trong nhiều trường hợp, trên cơ sở đã được các cơ quan chức năng quản lý, theo dõi và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc có trách nhiệm.

Lãnh đạo VIPA là đầu mối tập hợp lực lượng chuyên gia, chuẩn bị nội dung. Hiện trường thực hiện tại Cục BVTV, Trụ sở Văn phòng VIPA và trên đồng ruộng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Nội dung thực hiện đã hoàn thành trong tháng 6/2024. Hiện nay đang được VTC 16 hoàn chỉnh các nghiệp vụ kỹ thuật, chính thức thông qua Croplie và VIPA trong thời gian tới.

### **7. Thực hiện và tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác**

- Tham gia Triển lãm Quốc tế Agri Vietnam 12-14 tháng 5 năm 2024, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Quận 7 TP. Hồ Chí Minh. Lãnh đạo VIPA được mời tham gia Ban tổ chức, đã có bài tham luận giới thiệu các hoạt động của VIPA, nhiều doanh nghiệp của VIPA tham gia gian hàng tại triển lãm giới thiệu quảng bá về sản phẩm của mình.

- Tham gia Tọa đàm do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA) và Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức về chủ đề “Kết nối và hợp tác công tư trong nghiên cứu chọn tạo và thương mại giống lúa”, từ 30-31/5/2024, tại Thái Bình; Tham dự Hội thảo Doanh nghiệp hướng tới Nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững ; Hội thảo có sự phối hợp tổ chức của Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội phân bón Việt Nam về phát huy vai trò của ngành phân bón và thuốc BVTV trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững; Tham gia Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Mở rộng phạm vi quản lý sâu keo mùa thu bền vững tại Việt Nam”; Tham gia hội nghị “Tổng kết sản xuất năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 các tỉnh phía Bắc, tại Ninh Bình”; Tham gia Hội thảo hóa học xanh của Hội Hoá học Việt Nam; Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học của các Hiệp Hội như Hội thảo khoa học của Hội Bệnh cây Việt Nam (tại Đắk Lắk). Tại các hội nghị, hội thảo, các đại biểu đại diện của VIPA tham dự đều có báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu được hội nghị ghi nhận và đánh giá cao.

- Tham gia Hội thảo Quốc tế về sản xuất và gia công thuốc BVTV và trình bày báo cáo Một số ý tưởng và đề xuất góp phần định hướng việc gia công thuốc BVTV tại

Việt Nam, ngày 24/7/2024, tại TP. Hồ Chí Minh

- Chuẩn bị các ý kiến góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Hoá học; Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng thuốc BVTV;

- Tham gia hội thảo tập huấn về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, do Văn phòng Hội đồng EPR Quốc gia phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại Hà Nội.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV, chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội thảo 14/6/2024, tại Bộ Công thương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lãnh đạo VIPA cũng đã tổ chức đoàn khảo sát hiện trường về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV tại các tỉnh biên giới như Lào Cai, Lạng Sơn và Bắc Giang...

- Phối hợp với Croplife và Cục BVTV biên soạn tài liệu tập huấn về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả

- Phối hợp với Báo chí, phát thanh truyền hình (báo Nhân dân, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Lao động, Đại biểu nhân dân, Nông thôn ngày nay, các đài phát thanh, truyền hình Trung ương: VTV1, VTV2, VTV16 các đài phát thanh và đài truyền hình địa phương...) viết bài, cung cấp thông tin về thuốc BVTV và kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả.

- Xây dựng bộ tài liệu Giới thiệu VIPA... Tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Nội vụ về Địa điểm trụ sở chính của VIPA, Báo cáo về sử dụng tài sản và dịch vụ công...

- Về xây dựng phát triển tổ chức Hội, tiếp tục duy trì thực hiện tốt Điều lệ hội và các Quy chế của Hội. Từ sau Đại hội nhiệm kỳ III, tháng 10 năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2024 đã phát triển thêm 16 doanh nghiệp hội viên mới, gồm :

- 1/ Công ty Cổ phần thương mại Hải Ánh
- 2/ Công ty Cổ phần Lion Agrevo
- 3/ Công ty Cổ phần Liên doanh quốc tế FUJIMOTO
- 4/ Công ty TNHH thuốc bảo vệ thực vật Thiên Bình
- 5/ Công ty TNHH Đầu tư phát triển NN Bốn mùa KBM
- 6/ Công ty Cổ phần Châu Á Thái Bình Dương
- 7/ Công ty TNHH BRENTAG Việt Nam
- 8/ Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu chất lượng
- 9/ Văn phòng đại diện SINAMYANG GROUP PTE. LTD. tại thành phố Hà Nội.
- 10/ Công ty TNHH YONON Việt Nam
- 11/ Công ty CP HN Lâm Ngọc
- 12/ Công ty TNHH TEXAS CHEMICAL
- 13/ Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nông nghiệp Nguyên Ngọc

14/Công ty Cổ phần Phúc Trời

15/Công ty Cổ phần Tập đoàn MIND GROUP

16/Công ty Cổ phần S New Rice

– Công tác thi đua khen thưởng cũng đã được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đang làm thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp, gồm :

•Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể là Hội Doanh nghiệp SX&KD thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam, và cá nhân là ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch VIPA. Hiện các thủ tục đã được trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

•Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho các cá nhân:

1/ Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam.

2/ Bà Trịnh Thị Mai Lan - Trưởng Ban kiểm tra VIPA, Giám đốc kỹ thuật công ty Cổ phần Nicotex.

3/ Bà Nguyễn Thị Tú Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ VIPA, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung.

4/ Bà Bùi Thị Trúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ VIPA, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông Nghiệp HP.

Hiện nay hồ sơ của các thành viên đã chuẩn bị xong về cơ bản, đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét giải quyết. Tuy nhiên đến tháng 5/2024, Vụ Tổ chức Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo, vì tất cả 4 người trình khen đều là người đứng đầu doanh nghiệp nên hiện nay có một số quy định mới về mặt thủ tục, VIPA phải chờ đợi xem xét có thể cần bổ sung, Bộ sẽ thông báo tiếp.

– Tăng cường hợp tác với Cục Bảo vệ thực vật, Tổ chức Croplife, các Viện nghiên cứu, hiệp hội phân bón, hội Hóa học, Hội KHKT Bảo vệ thực vật, Hội Bệnh cây, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, các tổ chức quốc tế như: Hội thuốc BVTV Trung Quốc, Hội thuốc Bảo vệ thực vật Thái Lan, Ấn Độ... thông qua các Hội nghị, Triển lãm, Hội thảo khoa học, Tọa đàm... nhằm giao lưu trao đổi kinh nghiệm cũng như tiếp cận các Công nghệ mới, thuốc BVTV mới phục vụ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội.

## **PHẦN 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

1. Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác xây dựng các mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên các cây trồng lúa, rau và sắn riêng tại Cần Thơ.

2. Tiếp tục tham gia “Chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường” do Cục Bảo vệ thực vật chủ trì tại Cần Thơ và các vùng khác đạt được tính khả thi cao, đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân tham gia xây dựng môi trường sử dụng thuốc BVTV vệ sinh an toàn.



3. Tham gia Triển lãm và Hội thảo do Bayer Sale của PMFAI (Ấn Độ) sẽ tổ chức ở Dubai hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Tham gia Đề án “Thuốc Bảo vệ thực vật sinh học”; Tham gia Hội thảo với Cục Bảo vệ thực vật về thuốc Bảo vệ thực vật sinh học và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trách nhiệm, an toàn và hiệu quả.
  5. Tiếp tục hoàn thiện đề cương chi tiết cuốn sách “Cẩm nang thuốc BVTV”. Kết hợp làm việc với các công ty sản xuất bơm, UAV để nắm được thực tế và xây dựng các nội dung tham gia biên tập nội dung sách thuộc lĩnh vực này. Kêu gọi tài trợ cho biên tập xuất bản “Cẩm nang thuốc BVTV”
  6. Tổ chức và tham gia tổ chức biên tập xuất bản các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (Sách, quy trình kỹ thuật, tờ rơi, tờ bướm, video...), phục vụ tập huấn, đào tạo về BVTV và phát triển thuốc BVTV theo hướng sinh học an toàn và bền vững.
  7. Tham gia với Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Bảo vệ thực vật thực hiện các hoạt động chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng.
  8. Thăm và khảo sát hiện trường, hợp tác với các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ở các vùng sản xuất trọng điểm, các cây trồng có giá trị kinh tế và xuất khẩu.
  9. Tổ chức làm việc với Văn phòng Hội, Lãnh đạo Hội với các Doanh nghiệp thành viên lớn nhiều tiềm năng.
  10. Dự kiến Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) xây dựng VIDEO giới thiệu Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam.
  11. Tiếp tục kết nạp các Hội viên mới, củng cố và tăng cường lực lượng của VIPA.
  12. Tăng cường hợp tác với các cơ quan trong ngoài ngành, hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ đầu tư về khoa học công nghệ, hợp tác phát triển các sản phẩm thuốc BVTV mới, thuốc BVTV sinh học theo hướng an toàn và bảo vệ môi trường sinh thái..
  13. Xây dựng các nội dung cụ thể, đề xuất với cơ quan quản lý ngành là Cục Bảo vệ thực vật về việc xây dựng và sửa đổi các qui định đăng ký thuốc BVTV, trong đó khuyến khích mạnh hơn nữa việc đăng ký và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật sinh học, nhằm tăng số lượng và khối lượng thuốc Bảo vệ thực vật sinh học được sử dụng trong sản xuất.
- Chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ và các dữ liệu cần thiết để tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung “Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật”, do Cục BVTV chủ trì.
14. Tiếp tục thực hiện các thủ tục và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hoạt động của tổ chức Hội, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng trong phong trào hoạt động Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam.
  15. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, Phối hợp với các báo Nhân dân, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Lao động, Đại biểu nhân dân, Nông thôn ngày nay . . ., các các đài phát thanh, truyền hình Trung ương: VTV1, VTV2, VTV16 các đài phát thanh và

đài truyền hình địa phương ...giới thiệu tuyên truyền các mô hình sử dụng thuốc BVTV trách nhiệm, an toàn và hiệu quả theo hướng bền vững nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng.

**Nơi nhận:**

- Bộ Nội vụ
- Bộ Nông nghiệp & PTNT
- Các Tổ chức hội viên VIPA
- Lưu VP

**HỘI DOANH NGHIỆP SX&KD  
THUỐC BVTV VIỆT NAM**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sơn**